



# ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5/2560

เผยแพร่เดือน เมษายน 2560

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ : 0 5440 9145 ถึง 7 โทรสาร: 0 5440 9145 เว็บไซต์: www.pyomoph.go.th E-mail: fdapv56@hotmail.com

**สสจ.พะเยา เตือน ระวังการบริโภค เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีมช่วงหน้าร้อน**

**เพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่าย**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนผู้บริโภคระมัดระวัง การบริโภคเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม อาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จากการผลิตและการเก็บรักษาที่ไม่สะอาด ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และโรคอุจจาระร่วง ควรเลือกซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ที่มีภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิท มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วน

นายขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ขณะนี้เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม กลายเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของผู้บริโภค เพื่อช่วยดับกระหาย คลายร้อน แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หากขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษาที่ไม่ดี อาจเกิดการปนเปื้อนและการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและมักพบบ่อยในหน้าร้อน ได้แก่ เชื้อซัลโมเนลลา วิบริโอ อี.โคไล และ สแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส เป็นต้น อันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และโรคอุจจาระร่วง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม ในช่วงหน้าร้อนเป็นพิเศษ โดยการเลือกซื้อเครื่องดื่ม ควรเลือกภาชนะบรรจุที่สะอาดและ ปิดสนิท ไม่รั่วซึมหรือมีรอยสกปรก ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ ลักษณะของน้ำที่บรรจุอยู่ต้องไม่มีสี กลิ่น รสที่ผิดปกติ ส่วนน้ำดื่ม ควรเลือกภาชนะบรรจุที่สะอาดและ ปิดสนิท ไม่รั่วซึมหรือมีรอยสกปรก ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ ลักษณะของน้ำที่บรรจุอยู่ต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี กลิ่น รสที่ผิดปกติ โดยร้านค้าที่จำหน่าย ต้องเก็บในที่ร่ม และไม่ควรถูกเก็บในที่อุณหภูมิสูงเกินไป น้ำแข็ง หากเป็นน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุง ควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน เช่น ชื่ออาหาร ชื่อที่ตั้งสถานที่ผลิต เครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก และข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ถุงที่ใช้บรรจุต้องสะอาด ปิดผนึก แน่นหนา ไม่ฉีกขาด และน้ำแข็งต้องใสสะอาด ไม่มีคราบ สี หรือกลิ่นที่ผิดปกติ ไม่มีฝุ่นผงหรือสิ่งแปลกปลอมในก้อนน้ำแข็ง ส่วนน้ำแข็ง ที่ให้บริการภายในร้านค้าและร้านอาหารทั่วไป ผู้บริโภคควรสังเกตสถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน้ำแข็งซึ่งต้องถูกสุขลักษณะ ไม่มีการใส่น้ำแข็งปนกับอาหารประเภทอื่น โดยก้อนน้ำแข็งเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าต้องมีความใส สะอาด ปราศจากเศษฝุ่นละอองปนเปื้อน หากเป็นน้ำแข็งซอง (น้ำแข็งมีอ) เป็นน้ำแข็งสำหรับใช้เก็บรักษาอาหาร ไม่ควรนำมาบริโภค ลักษณะน้ำแข็งต้องใส สะอาด ไม่มีคราบ หรือสิ่งแปลกปลอมในก้อนน้ำแข็ง สำหรับไอศกรีม ภาชนะบรรจุต้องสะอาดและปิดสนิท ไม่ฉีกขาด สังเกตได้จากการที่ไม่มีไอศกรีมรั่วซึมออกมา ส่วนไอศกรีมประเภทตกขาย ตัวไอศกรีมต้องไม่มีกลิ่น สี รส ที่ผิดปกติ และไม่เหลวหรือมีลักษณะเหมือนเคยละลายมาแล้ว รวมทั้งผู้บริโภคต้องดูสัญลักษณ์ของผู้ขายด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล็บมือ การแต่งกาย ภาชนะที่ใส่ไอศกรีมก็ต้องสะอาดด้วย

ทั้งนี้หากท่านพบผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐาน สามารถร้องเรียนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล หรือที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-409145-7